

Kính thưa:

- Đồng chí

- Đồng chí Trần Thanh Hoà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ

- Kính thưa quý vị đại biểu; Thưa toàn thể các đồng chí!

Được sự phân công của Hội nghị, Tôi xin thay mặt toàn thể đảng viên Chi bộ 6 trình bày tham luận "Công tác thi đua khen thưởng gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể Hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các đ/c

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại "Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất". Nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, trong thời gian qua Chi bộ 6 đã tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Trong đó, chú trọng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho đảng viên trong chi bộ nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác TĐKT hiện nay, là động lực để nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kính thưa các đ/c

Chi bộ 6 hiện có 11 đảng viên (Trong đó: có 10 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị). 100% đảng viên có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên (trong đó có 02 đảng viên có trình độ thạc sỹ). Trình độ LLCT: Cao cấp 5, Trung cấp 6. Trình độ QLNN: CVC 07, CV 04.

Công tác tổ chức sinh hoạt đảng và đảng viên đã được chi bộ thực hiện tương đối nghiêm theo các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Chi bộ 6 tổ chức sinh hoạt định kỳ gắn với việc sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo định hướng của Đảng ủy Sở, Đảng ủy Khối CQ&DN; Các buổi sinh hoạt Chi bộ đều có biên bản ghi chép, các Nghị quyết trước khi ban hành đều được lấy biểu quyết công khai. Toàn thể Đảng viên và quần chúng trong Chi bộ luôn đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động, giữ vững lập trường quan điểm chính trị và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Không có biểu hiện sai lệch về tư tưởng, phát ngôn, có ý thức về an toàn an ninh thông tin trên không gian mạng.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2024, Chi bộ 6 đã thực hiện, cụ thể:

1. Công tác thi đua, khen thưởng

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Luật TĐKT năm 2022, Nghị định 98 của Chính phủ, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng từ cấp tỉnh đến cơ sở, từng

bước đổi mới về nội dung thi đua, hình thức phát động bám sát với thực tiễn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác khen thưởng đảm bảo theo quy định của pháp luật, từ đó đã động viên, tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Việc sơ kết các phong trào thi đua luôn gắn liền với việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.

Công tác khen thưởng của tỉnh ngày càng có nhiều đổi mới và đi vào thực chất, chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp; khen thưởng chuyên đề, đột xuất và khen phát hiện được quan tâm và số lượng khen thưởng ngày càng nhiều; tích cực trong việc nghiên cứu, xây dựng, góp ý với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhằm hoàn thiện các quy định về công tác thi đua khen thưởng trong quá trình triển khai, thực hiện.

2. Công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến

Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh; tổ chức gặp mặt, nói chuyện, giao lưu với các điển hình tiên tiến...; đẩy mạnh việc đăng tải, giới thiệu các mô hình hay, các gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua, các cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng (*trên website của các cơ quan, đơn vị, địa phương, trên các trang mạng xã hội như Facebook, fanpage, zalo nhóm,...*) tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, xã hội và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện các phong trào thi đua, góp phần khích lệ, động viên mọi tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua, lao động sản xuất, công tác, học tập... góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024.

Kết quả, tính đến ngày 30/6/2024, đã tuyên truyền, giới thiệu được 40 điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Đồng thời, giới thiệu 06 tập thể, 06 cá nhân, 05 video là các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh để Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng hợp, giới thiệu, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và Tạp chí Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

3. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ triển khai đến cấp uỷ các cấp tổ chức học tập, quán triệt về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tỉnh”; lựa chọn các nhiệm vụ đột phá để tập trung triển khai thực hiện. Tích cực tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo về học tập và làm theo Bác. Một số mô hình tiêu biểu như: “mỗi chi bộ một địa chỉ nhân đạo”; “3 không, 4 có, 5 rõ”; “Đảng viên thực hành tiết kiệm làm theo lời Bác Hồ”; “Chi bộ 4 tốt”; “Tiết kiệm bản thân dành phần người khó”....

Kết quả 6 tháng đầu năm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng thưởng Bằng khen cho 09 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chi bộ 06 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: việc tham mưu Quy định công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh theo Luật TĐKT năm 2022, Nghị định 98 của Chính phủ còn chậm (*UBND tỉnh phê duyệt Chương trình làm việc của Sở Nội vụ trong quý I nhưng cuối quý II mới ban hành*); công tác bồi dưỡng, xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức (*số lượng được cấp có thẩm quyền công nhận điển hình tiên tiến ít*); Việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số trong công tác khen thưởng chưa triển khai đồng bộ (*Song song cả hồ sơ giấy và phần mềm*).

Kính thưa các đ/c

Để góp phần nâng cao công tác thi đua khen thưởng gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 6 tháng cuối năm, Chi bộ 6 xin đề xuất một số giải pháp, cụ thể:

- **Một là:** Cấp ủy, chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi dưỡng, xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến.

- **Hai là:** Đưa ra các giải pháp cụ thể để triển khai đồng bộ việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số trong công tác khen thưởng.

- **Ba là:** Nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt Chi bộ, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy; trong sinh hoạt chi bộ phải chú trọng thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình trên tinh thần đoàn kết, dân chủ.

- **Bốn là:** Duy trì sinh hoạt chi bộ theo định kỳ, sinh hoạt theo chuyên đề gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đối với các buổi sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy chi bộ cần chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế của chi bộ. Nội dung sinh hoạt cô đọng, có trọng tâm, trọng điểm.

Trên đây là một số ý kiến tham luận "Công tác thi đua khen thưởng gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Chi bộ 06.

Một lần nữa, xin kính chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, cùng toàn thể các đồng chí dự Hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!